

ไวยสออบติดครูคินถิ่นแต่ถูกตัดสิทธิ์ไม่มีตัวครู

นำเสนอมื่อ : 3 ก.ค. 2560

**นักศึกษาครูไวยสออบผ่านครูคินถิ่น แต่ถูกตัดสิทธิ์ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
รองรรมว.ศธ. เลขาธิการ กกอ. ครูสภา ขอความเป็นธรรม เล็งฟ้องศาลปกครอง ดวย
ขณะที่"หมอธี"รับเรื่องสงไหหนวงงานเกี่ยวของดูแล**

วันนี้ (3 ก.ค.)ที่ห้องรอยัลจูบิลี บอลรูม ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รรมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวปาฐกถาเรื่อง "ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นปีการศึกษา 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่5 ปีการศึกษา 2559 ว่า โครงการผลิตครู มีอัตรารองรับ 5,100 อัตรา ขณะที่มีนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว จำนวน 3,554 คน ซึ่งยอมรับว่า จำนวนผู้สออบผ่านคองขางนอย เนื่องจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกมีความเข้มชนมาก เพราะต้องการคัดคนเก่งมาเป็นครู และเท่าที่ดูผู้ที่ผ่านการสออบคัดเลือกได้กระจายไปทุกพื้นที่ ทั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนหนึ่งได้รองเรียนมายังตน ว่า สออบผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่อาจจะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งตนรับเรื่องไว้ และจะสงไหหนวงงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาต่อไป

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับเรื่องไว้แล้วเช่นกัน จากนั้นจะตองนำเรื่องไปหารือกับคณะกรรมการคัดเลือกโครงการผลิตครูฯ สำนักงานเลขาธิการครูสภาว่าจะเยียวคณกลุ่มนอยางไร รวมถึงจะตองเหมมหาวิทยาลัย ตนสังกิดของผอรอง ได้มาชี้แจงเรื่องนี้ดวย ทั้งนี้ตองยอมรับว่า นักศึกษาทำผิดเงื่อนไขการสมัครตั้งแต่แรก เพราะในหลักเกณฑ์การรับสมัครกำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้สมัครจะตองใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น ไม่ใช่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราว แต่เบื่องตนมหาวิทยาลัยน่าจะผิดเพราะจัดการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้ครูสภาไม่อนุมัติใบอนุญาต

หนึ่งในผู้เสียสิทธิ์ กล่าวว่า ทราบเงื่อนไขการสมัครตั้งแต่แรกว่าตองใช้ใบอนุญาตฯ แต่มหาวิทยาลัยยืนยันว่าใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯแทนได้ แต่เมื่อสออบผ่านการคัดเลือกแล้วจะมาตัดสิทธิ์ก็ถือว่าไม่เป็นธรรมกับตน เท่าที่ทราบมีผู้ที่สออบผ่านการคัดเลือกและมีปัญหาเช่นเดียวกับตนอีกหลายสถาบัน ซึ่งได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ รรมว.ศธ.และเลขาธิการ กกอ.แล้ว และกำลังจะไปยื่นหนังสือที่ครูสภา รวมถึงฟ้องศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.50 น.](#)